

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันศุกร์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสุภาภรณ์ นันทพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๒	นางสาวอรกาญจน์ ปงกา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๓	นางสมพร สีเขียว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๔	นายศักดิ์ดา อุปคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๕	นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง	ประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๖	นายไฉน ชัยวาลย์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๗	นายสุพรรณ ทราaylor	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๘	นายนเรศน์ ถาวร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๙	นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๐	นายปริญญา สุวรรณศรี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๑	นายสมยศ ไชยันทา	รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๑๒	นายสวัสดิ์ สอนปีงคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายไพโรจน์ สุขคำเมือง	นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๒	นายวสันต์ ปราบพุกจา	รองนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๓	นายทวิช จำปาวาน	ผู้อำนวยการกองช่าง
๔	นายวีระ อธิทอง	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
๕	นายเกียรติศักดิ์ เดชเดชะ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
๖	นายสันทนา ปันตอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๗	ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ ตั้งตรง	ปลัดเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๘	นางพิชชาภา วงศ์คำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๙	นางเพลินพิศ สองแคว	ผู้อำนวยการกองคลัง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนายอาทิตย์ แสงบุญเรืองประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ประธานสภา - ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

- ประธานสภา - จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่
- ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี)

- ประธานสภา - ในวาระนี้ไม่มีผู้ขอยื่นกระทู้ถาม การจะยื่นกระทู้ถามจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่านระเบียบวาระนี้ไป
- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ ญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ พร้อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง จำนวน ๔ ชุด ๆ ละ ๙,๕๐๐.-บาท เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐.- บาท

- ประธานสภา - ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรี ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ พร้อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง จำนวน ๔ ชุด ๆ ละ ๙,๕๐๐.-บาท เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐.-บาท ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมเพื่อให้สภาได้พิจารณา

- นายกเทศมนตรี - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ พร้อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง จำนวน ๔ ชุด ๆ ละ ๙,๕๐๐.-บาท เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐.-บาท เนื่องจากว่าทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล โดยนายวิระฯ ได้แจ้งมาว่าชุดดับเพลิงของเจ้าหน้าที่เทศบาลเราๆ ยังไม่มีใส่เวลาออกปฏิบัติงาน และที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ มีการเปลี่ยนแปลงราคา จึงมีความจำเป็นโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ พร้อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ ดังต่อไปนี้

โอนลด แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) ๑.๒.๑ หัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน ๓๕,๐๐๐.-บาท

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	จำนวน ๘,๕๐๐.-บาท
โอนลดครั้งนี้	จำนวน ๘,๐๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน	จำนวน ๕๐๐.-บาท

โอนเพิ่มฯ พร้อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ

เดิม

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) ๑.๒.๒ ชุดดับเพลิง จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๑๕,๐๐๐.- บาท สำหรับใช้ในงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ชุดดับเพลิงนอกอาคาร ๑ ชุด ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง รองเท้าดับเพลิง หมวกดับเพลิง และถุงมือ จัดทำนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ เป็นราคาที่ยังขาดหายอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ในท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๓๙๖ ลำดับที่ ๑

ใหม่

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) ๑.๒.๒ ชุดดับเพลิง จำนวน ๓๘,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง จำนวน ๔ ชุด ๆ ละ ๙,๕๐๐.- บาท สำหรับใช้ในงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ชุดดับเพลิงนอกอาคาร ๑ ชุด ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง รองเท้าดับเพลิง หมวกดับเพลิง และถุงมือ จัดทำนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ เป็นราคาที่ยังขาดหายอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ในท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๓๙๖ ลำดับที่ ๑

ประธานสภา

- เชิญนายวิระฯ ได้อธิบาย และเชิญท่านสมาชิกสภาได้อภิปราย

นายวิระ

- กราบเรียนท่านประธานสภา, ท่านคณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่านผมนายวิระ อธิรทอง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอชี้แจงเหตุผลที่ขอโอนเงินมาจัดซื้อชุดดับเพลิง เนื่องจากเทศบาลเราไม่ได้จัดซื้อชุดดับเพลิงให้เจ้าหน้าที่เลย และเทศบาลเราได้รับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาใหม่อีกหลายคน อีกอย่างงานพิธีหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้เจ้าหน้าที่เราไปร่วม แต่พนักงานของเราไม่มีชุดใส่ บางครั้งก็ใส่เสื้อผ้าทำงานไป ใส่ชุดธรรมดาไปร่วมบ้าง ทำให้ดูแล้วไม่เหมาะสม อีกอย่างงานต่อไปที่จะมาถึง คือ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ จะมีกิจกรรมปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เทศบาลเราต้องพาพนักงานไปร่วมกิจกรรม ผมก็อยากให้พนักงานดับเพลิงของเรามีชุดใส่ที่ถูกต้องตามระเบียบ อีกเหตุผลคือเวลาออกเหตุต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้ป่า จะได้ใส่ชุดให้ถูกต้อง เหมาะสม รัดกุมและปลอดภัย

นายศักดิ์ดา - ผมเห็นชอบด้วยครับ เพราะอยากให้เทศบาลมีความพร้อมในการทำงานด้านการป้องกันภัยพนักงานของเทศบาลเรายังไม่มีชุดใส่ งานหลาย ๆ อย่างในปัจจุบันเราต้องพึ่งงานป้องกันภัยตลอด เช่น ไฟไหม้ ไฟป่า จึงเห็นชอบกับการโอนเงินในครั้งนี้

นายนเรศน์ - สำหรับโครงการโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้ ผมเห็นชอบด้วย เพราะการมีอุปกรณ์ป้องกันให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นการป้องกันให้พนักงานในการทำงาน อีกทั้งมีความพร้อมในการทำงานพนักงานจะได้ไม่ใส่เสื้อลายไปปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความพร้อมและดูเรียบร้อยเหมาะสม

น.ส.อรภาณัจน์ - ในเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง ดิฉันก็เห็นด้วย แต่ในเรื่องของการจัดซื้อ น่าจะมีเอกสารแนบว่าจะซื้ออะไรบ้าง ในเรื่องของการเซฟตี้ เจ้าหน้าที่ของเราไปดูแลคนอื่น เราก็ต้องดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เราด้วย

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม
- จึงขอมติในที่ประชุม
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ พร้อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง จำนวน ๔ ชุด ๆ ละ ๙,๕๐๐.-บาท เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐.- บาท ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี-

ประธานสภา - ขอขอบคุณแทนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลด้วยครับ จะได้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่เป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยครับ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายกเทศมนตรี - ขออนุญาตแจ้งคณะกรรมการหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้าน การจัดงานประเพณีสงกรานต์สองหมู่บ้าน นะครับ สำหรับบ้านป็นจ้าวจะจัดวันที่ ๑๕ เมษายน และบ้านแม่ฮาว ให้คณะกรรมการหมู่บ้านทั้งสองบ้านทำเรื่องแจ้งมาที่งานการศึกษาว่าจะจัดอะไรบ้าง เบิกอะไรบ้าง และขอเชิญสมาชิกทุกท่านช่วยดูแลการจัดงานของหมู่บ้านหรือในเขตของท่านด้วย โดยเฉพาะด้านเอกสารอย่าให้ติดขัด นะครับ

นายสมยศ - เรื่องรถขยะครับ ที่พนักงานออกเก็บขยะทุกวัน ชาวบ้านท้วงติงมาว่า ขยะตกหล่นตามทางเนืองจากรถขยะของเราผู้พัง มีรูขนาดใหญ่ ทำให้ขยะตกตามทาง ชาวบ้านกลัวว่าจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หากขับรถตามมา อีกอย่างชาวบ้านว่ารถขยะผู้พัง ทำไม่ซ่อมหรือซื้อใหม่ สงสารน้อง ๆ พนักงาน ขยะก็เหม็น บางทีก็ยังมีมาโดนรถขยะแบบนี้มีอีกเพราะเห็นมาซื้อพลาสติกปะแผลตลอด สงสารน้องๆ พนักงานเก็บขยะครับ ฝากทางบริหารดูแลด้วยครับ

นายกเทศมนตรี - ผมเข้าใจที่ท่านเป็นห่วง เป็นเรื่องใหญ่ นะครับ อาทิตย์ก่อนเทศบาลมีการอบรมเรื่องคัดแยกขยะให้
แกนนำ เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติจริง ผมก็ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ของเราให้พนักงานเก็บขยะดูแล เผื่อระวัง
ตรงนี้ จะมอบหมายให้หัวหน้าไปดูแลตรงนี้ครับ

ประธานสภา - หากเรามีงบประมาณซ่อมแซมตรงนี้ ก็อยากให้ซ่อมแซม ช่วยดูแลตรงนี้ด้วย ผมขอหารือ นะครับ
คือหากซ่อมรถขยะก็ต้องจอดทิ้งไว้แต่เทศบาลเรามีรถขยะแค่ ๑ คัน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เราควรตั้งงบประมาณในการจัดซื้อจะดีหรือไม่ครับ

นายกคดียุติธรรม - ครั้งที่แล้วผมได้เอ่ยเรื่องรถขยะ อยากให้ท่านให้ความสำคัญกับรถขยะ หลายๆ ที่มีรถขยะใหม่แล้ว
ตอนทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ผมก็ได้เอ่ยไว้ให้ตั้งงบประมาณซื้อรถขยะ แต่ตอนมาทำ
งบประมาณ นำเรื่องเข้าสภาก็ไม่เห็นมีให้พิจารณา เปิดทุกหน้าไม่มีเลย ตอนนี้นำวิธีร่วมกัน ปีหน้า
นะครับใครได้เข้ามาฝากเรื่องนี้ด้วยเพราะรถขยะเราใช้มานานมาก อีกเรื่องครับ ประเพณีปีใหม่เมือง
เห็นใจน้อง ๆ พนักงาน นะครับ เรื่องรถน้ำ ปีนี้เรามีรถน้ำ ๒ คัน มีการจัดงานสองบ้าน ให้รถน้ำ
ประจำบ้านละ ๑ คันเลย ฝากทางหัวหน้าวิระด้วย น้อง ๆ จะได้ไม่ต้องวิ่งไปวนมา เปลืองน้ำมัน
อีกอย่างถนนก็ไม่ดีเดินทางลำบาก สุดท้ายผมขอขอบคุณที่ได้ไปรื้อถนนตรงหน้าบ้านลุงเลิศพันธ์ปลาถึง
บ้านนางนิศยา การก่อสร้างทุกอย่างต้องทำตามระเบียบ การจะทำได้ต้องผ่านวิศวกรเซ็นต์ก่อน
ไม่เหมือนระเบียบเก่าสามารถทำได้เลย ในวันนี้ถนนเส้นนี้ได้ทำแล้ว ขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับและ
ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีปีใหม่เมืองทั้งสองบ้านด้วย ขอขอบคุณครับ

นายกเทศมนตรี - เรื่องรถขยะ ขอขอบคุณครับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คงจะมีแน่นอนครับการจัดซื้อรถขยะ ส่วนการ
ควบคุมการใช้รถดับเพลิง หัวหน้าวิระดูแลด้วย สำหรับถนนที่สร้างไปตามมาตรฐานตามแบบแผนของ
วิศวกรทุกอย่าง ตามระเบียบอาจเข้าไปบ้าง เรื่องถนนบ้านปิ่นจ้าวก็จะเปลี่ยนแปลง ยังติดขัดทาง
ด้านช่าง ก็มีงบประมาณเหลือจ่ายมา ๗-๘ แสนบาทจะทำถนนครับ

ปลัดเทศบาล - เรื่องเงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เราได้เงินอุดหนุนมาสามล้านกว่าบาท มีการประมูล
พื้นราคากัน งบประมาณเหลือ ๗-๘ แสนบาท มีหนังสือจากจังหวัดมาให้เราเสนอโครงการขอใช้เงิน
เหลือจ่าย ซึ่งต้องเป็นประเภทโครงการเดียวกับที่ได้รับจัดสรรมา ภายใน ๓๑ มีนาคมนี้ ไม่เช่นนั้น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเอาเงินคืน ก็มีสองเส้นทางคือบ้านขามแดงกับบ้านปิ่นจ้าว มีข้อ
กับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จึงให้ท่านนายกฯ ไปดู เพราะต้องทำตามวัตถุประสงค์เดิมคือ
ทำถนน และต้องอยู่ในแผนพัฒนาของเทศบาล ให้ท่านนายกฯ เสนอมาซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นบ้าน
ปิ่นจ้าว นะครับ ได้ทุกหมู่บ้านครับ

นายสุชาติ - การเปลี่ยนแปลงโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ผมได้ยื่นเรื่องยื่นหลักฐานไปให้นาน
แล้ว ความพร้อมก็มีแล้ว ทำไมช้าครับ ผู้ใหญ่บ้านก็ทำประชาคมเสนอมาแล้ว อยากให้ทำในฤดูแล้ง
นี้เลย หากเลยไปหน้าฝนหรือฤดูทำนา ก็จะลำบากอีก ผมอยากได้คำตอบที่ชัดเจน ได้หรือไม่ครับ

นายกเทศมนตรี - เน้นย้ำโครงการตัวนี้ ๓๑ มีนาคมเป็นวันสุดท้ายที่จะยื่นโครงการ นายกฯ จะยื่นโครงการนี้อยู่แล้วครับ

นายทวิช - ถนนลาดยางขอยปราสาท ต้องขอเปลี่ยนแปลงก่อน ถึงจะขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายได้ เพราะขอย
ปราสาทยังค้างในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายอยู่ สรุปแล้วจะเปลี่ยนแปลงอะไรครับ

นายกเทศมนตรี - พิกัด กม. ๑-๒ เข้าบ้านหัวหนอง, กม. ๓-๔ เข้าบ้านป็นจ้าว

ปลัดเทศบาล - ทำไมท่านไม่เอาถนนเส้นอื่นที่มีในแผนที่ มาทำเสนอขอไปใช้เงินเหลือจ่าย แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แล้วมาเสนอเข้าไป ท่านจะเสียโอกาสนะครับ

นายปริญญา - ผมว่าปัญหานี้แก้ง่าย เงินเหลือ ๗-๘ แสน เอามาทำถนนบดอัด น่าจะง่ายกว่า ไม่ต้องไปโอนเปลี่ยนแปลงมา ไม่ง่ายกว่าหรือครับ ท่านโอนมาได้แค่สามแสน แต่เอาตัวนี้ไปเงิน ๗-๘ แสน เยอะกว่าอีก

นายกเทศมนตรี - ตามระเบียบของ สตง. มันทำไม่ได้ หากไม่ทำชอยปราสาท จะทำเส้นไหนครับ

นายสุพรรณ - อยากสอบถามท่านนายกฯ เงินเหลือเจ็ดแสนกว่าบาท ทำลาดยางอย่างเดียวทำไมไม่ทำละครับ ทำโครงการบดอัดไม่ได้ ถนนลาดยางก็ทำลาดยางไปเลย รีบทำเลยครับ เพราะเวลาถึงสิ้นเดือนนี้ มาเปิดประชุมเปลี่ยนแปลงอีก ไม่ต้องเอาชอยปราสาทมายุ่งครับ ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำ เอาไปทำปิงปอง ๖๓ ก็ได้เนาะครับ บ้านหัวหนองอีก ผ่านเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วก็มาแก้ไขอีก มีปัญหาทุกปี ปีแล้วขึ้นศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ปีนี้คงมีอีกแน่ ผมว่าทำถนนลาดยางก็น่าจะทำเลยครับ

นายศักดิ์ดา - การเปลี่ยนแปลง ให้นายกฯ ทำตามระเบียบนะครับ ให้ท่านพิจารณาดู เราพิจารณาทุกครั้ง ทุกปี อีกอย่างงบประมาณที่เหลือให้ดูพื้นที่ทั้งเจ็ดหมู่บ้าน ไม่ใช่ดูแลแค่ตรงนั้น ตรงนี้ งบประมาณให้ผ่าน ผอ.กองช่างว่าตัวไหนควรทำไม่ควรทำ ท่านนายกฯ จะมองแค่หมู่บ้านท่าน ถนนอื่นไม่ทำ เส้นเข้าเทศบาลผ่านไปถึงบ้านห้างฉัตรเหนือได้ ฝนตกที่น้ำก็ท่วม ท่านเป็นนายกฯ ให้ดูแลทั้งเจ็ดหมู่บ้าน ไม่ใช่ดูแลแค่บ้านท่าน ขอฝากเจ็ดหมู่บ้าน ผอ.ช่างดูเลยครับ อย่าปล่อยให้งบประมาณตัวนี้หลุดไป จะไม่เหลือเลยนะครับการพัฒนาของเทศบาล

นายกเทศมนตรี - เรื่องถนนลาดยางที่ท่าน สท.สุพรรณกล่าว ผมดูแผนที่ ถ้าเราทำตามแผนที่ได้ แต่ถ้าผิดแผนหมู่บ้านก็ผิดนะครับ ก็ต้องมีการร้องเรียนไปอำเภออีก ผมทำงานตามหน้าที่ ท่านทะเลาะกับคนในหมู่บ้านมา มาว่าผมไม่ช่วย เหมือน สท.ศักดิ์ดาว่า ทำแต่ถนนบ้านป็นจ้าว ทำไมไม่ทำบ้านแม่ฮาว หากท่านออกมาวัดถนนท่านจะทราบ ในแผนที่ เส้นทางแม่ฮาวไม่มีเลยนะครับ เส้นหน้าเทศบาลใช้เงินเป็นล้านนะครับ อย่างเส้นของบ้านป็นจ้าวเส้นนี้ ท่าน สท.สมยศไปรางวัลมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เพิ่งได้มาปี ๒๕๖๒ ผมสนใจทุกหมู่บ้าน ประปาบ้านแม่ฮาวก็อีกอัน ผมออกมาวัดกับ ผอ.กองช่าง มีใครออกมาวัดบ้างครับ

นายศักดิ์ดา - ผมขอให้ท่านนายกฯ ถอนคำพูด ว่าท่านไปเดินรางวัลหรือไม่ การทำงาน สท. ทุกคนออกรางวัล ทุกคน ขอให้ท่านถอนคำพูดว่า ท่านเดินรางวัลหรือไม่ ท่านกับผมใครออกพื้นที่มากกว่ากันครับ

นายสมยศ - เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ท่านนายกฯ ว่าผิดจากประชาคม ผมทำถูกนะครับ ของผมอันดับ ๒ แต่ท่านนายกฯ ไปเอาอันดับ ๔ มาเป็นอันดับ ๒ นายกฯ จะบอกว่าผมเอาโทษมาใส่ท่านนายกฯ ไม่ได้เนาะครับ ในวันที่แปรญัตติท่านนายกฯ ก็ไม่มาเข้าร่วม ผมจะแปรญัตติเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้ พวกผมทำถูกต้องนะครับ แล้วมาว่าพวกผมผิด พวกผมกับชาวบ้านเอาอีกโครงการอันดับ ๒ แต่ท่านเอาชอยปราสาทอันดับ ๔ มาแทน แล้วท่านเอามาเข้าสภา วันแปรญัตติท่านก็ไม่มา แล้วมาว่าพวกผมไม่ได้เนาะครับ

นายกเทศมนตรี - ถูกต้องครับ ทำตามสภาว่า ทำตามเลขาสภาว่า ตามกฎหมาย ตามระเบียบครับ

ปลัดเทศบาล - โครงการใดที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายถือเป็นโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ หากจะเปลี่ยนแปลงต้องมีเหตุมีผล เหตุเพราะอะไร, มาจากไหน จากเวทีประชาคมของพี่น้องชาวบ้านที่ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนา ไม่ตรงตามความต้องการของชาวบ้าน ก็สามารถนำมาเสนอเทศบาล เทศบาลจะเสนอเข้าสภาทราบเพื่อพิจารณา ในส่วนของรายจ่ายประจำ เป็นอำนาจนายกฯ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ หากจะเปลี่ยนแปลงต้องเข้าสภา แต่ต้องบรรจุในแผนพัฒนาด้วย ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต้องมาจากแผนพัฒนา ตามลำดับ ๑, ๒, ๓ ยกเว้นว่าโครงการลำดับที่ ๑ ต้องใช้งบประมาณมาก ก็มาพิจารณาคู่กันเอาลำดับ ๒, ๓, ๔ ขึ้นมาแทนจะเอาตามใจของเราไม่ได้

นายกศักดิ์ดา - การประชุมสภาก็มีติดกันบ้างเพื่อการพัฒนา ตามที่ท่านปลัดอธิบายมา หากท่านนายกฯ บอกว่าโครงการนี้สองแสนบาท แต่มีเงินแค่แสนเดียว ขอเปลี่ยนก็มาคุยกันได้ครับ ผม สท.ศักดิ์ดา หากได้กล่าวอะไรไป หากกระทบกระทั่งท่านใดก็ขออภัยด้วยครับ

- ที่ประชุมรับทราบ

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่

- ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๕๒ น.

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี **นิวัฒน์ ตั้งตรง** ผู้บันทึกการประชุม
(นิวัฒน์ ตั้งตรง)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) **ศักดิ์ดา อุปคำ** ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายศักดิ์ดา อุปคำ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

(ลงชื่อ) **นเรศน์ ถาวร** กรรมการ
(นายนเรศน์ ถาวร)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

(ลงชื่อ) **ปริญญ์ สุวรรณศรี** กรรมการ
(นายปริญญ์ สุวรรณศรี)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) **อาทิตย์ แสงบุญเรือง**
(นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล